
- 1 - 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที ่11/2566 

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองค า คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ 
4. นายสัตวแพทย์สมพงษ ์หอยสังข ์  แทน รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์  กรรมการ 10 

5. รองศาสตราจารย์จารุวรรณ ค าพา  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพลู ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ประจ า  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  กรรมการ 

รายวิชาทางคลินิก     
8. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 15 

 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจหรือติดราชการ) 
1. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์กลุ่มผู้สอน กรรมการ 
                                                               รายวชิาทางปรีคลินิก  20 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอรัญญา ศิริไกรวรรณ  หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 
   
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 25 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 
   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 30 

1) การน าเกณฑ์ AUN QA มาใช้ในการบริหารหลักสูตรตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะได้
ด าเนินการน าเกณฑ์ AUN QA มาใช้แล้ว 1 หลักสูตรในระดับปริญญาเอก ซึ่งต่อไปจะขยายไปสู่
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ตามล าดับต่อไป  
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2) การใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2567 คาดว่าจะได้รับอนุมัติจากสภา
ผู้แทนราษฎรในช่วงเดือนมีนาคม 2567 ดังนั้น ต้องใช้จ่ายเงินรายได้ไปพลางก่อน จึงขอให้
กองบริหารงานคณะและโรงพยาบาลสัตว์ใช้งบประมาณอย่างระมัดระวัง 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 5 

1.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 
ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายงบประมาณเงิน 

รายได ้ประจ าปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประชุม 
https://kku.world/zv4pq ดังนี้ 

1. เงินทุนส ารองสะสมของคณะ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 จ านวน 76,307,709.88 บาท 10 

2. รายได้ของคณะ 680,419.99 บาท 
3. รายได้โรงพยาบาลสัตว์ 5,538,560.00 บาท 
4. งบประมาณที่ตั้งไว้ของคณะ 45,893,519 บาท เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น  783,268.88 บาท  
    คิดเป็นรอ้ยละ 1.71 
5. งบประมาณที่ตั้งไว้ของ รพ.สัตว์ 55,377,064 บาท เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น 2,148,101 บาท  15 

   คิดเป็นร้อยละ 3.88 
ทั้งนี ้ รองศาสตราจารย์จารุวรรณ ค าพา ขอให้ใส่รายละเอียดของรายรับในบางรายการที่ไม่ชัดเจน

ว่าเป็นรายรับประเภทใด 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 20 

 1.3 เรื่องที่คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบโดยการเวียน 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบรหิารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบเดือนตลุาคม-พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2566 มีเรื่องด่วนที่ต้องเสนอที่ประชุมพิจารณาโดยการเวียน จ านวน 3 เรื่อง ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบแล้ว ดังนี้ 

1. การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 3 ราย ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 25 

https://kku.world/a3ku9  
2. การรับรองเกรด ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ

บัณฑิตศึกษา ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/8d1du  

3. การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายวิชา ระดับปริญญาตรี 1 รายวิชา คือ VM064205 การจัดการ30 

สุขศาสตร์น ้านม 2(1-3-3) ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/pn21m  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  

https://kku.world/zv4pq
https://kku.world/a3ku9
https://kku.world/8d1du
https://kku.world/pn21m
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 1.4 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิกา 
พุทธชาลี สังกัดกลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ ขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ โดยการเรียบเรียงต าราทาง
วิชาการ เรื่อง การตรวจภาวะอาการขากะเผลกในม้า มีก าหนด 11 เดือน 27 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 
ถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566  บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุพรรณิกา พุทธชาลี ได้เรียบเรียงต าราทางวิชาการเสร็จ5 

เรียบร้อยแล้ว จึงได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/tjiz5 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.5 การจัดซื้อครุภัณฑ์ในงบประมาณไม่เกิน 50,000 บาท 10 

  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์ในงบประมาณ
ไม่เกิน 50,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริหารคณะเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/k6wwe  ดังนี้ 

1. เครื่องกรองน ้าดื่ม ของกลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ จ านวน 1 เครื่อง ราคา 5,890 บาท 
2. เครื่องพิมพ์สี ของงานบริหารและธุรการ จ านวน 1 เครื่อง ราคา 3,300 บาท 15 

3. เครื่องปรับอากาศ ของงานบริหารและธุรการ ขนาด 24,000 BTU จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา 44,000 บาท 

  ที่ประชุมขอให้ทบทวนในรายการที่ 3 เนื่องจากใบเสนอราคายังไม่เรียบร้อย และมีราคาสูงเกินไป 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 20 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
            2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2566 เม่ือวันที ่ 
12 ตุลาคม พ.ศ. 2566   

ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ25 

ประชุม https://kku.world/kf1w2   
ที่ประชุมให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
หน้าที่ 1 บรรทัดที่ 19 แก้ไข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร เป็น รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร 
หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 5  ให้เพ่ิมเติมข้อความว่า  ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ผู้ทรงคุณวุฒิจาก

คณาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชาทางคลินิก ได้สอบถามประธานว่า งบประมาณโครงการควบคุมประชากรสุนัขในจังหวัดขอนแก่น 30 

ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จ านวน 1 ล้านบาท ถือเป็นรายได้ของคณะหรือไม่ ซี่งประธานได้ชี้แจงว่า
ถือเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของคณะ 

 
 

https://kku.world/tjiz5
https://kku.world/k6wwe
https://kku.world/kf1w2
กฤษณชัย แก้วสกุลธรรม
Text Box
หมวดเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2566
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หน้าที่ 11 บรรทัดที่ 8 แก้ไขประโยค ว่าควรมีแนวทางหรือมาตรการในการวัดทักษะทางภาษาไทย เป็น 
ต้องมีแนวทางหรือมาตรการในการวัดทักษะทางภาษาไทยในการรับเข้าให้ชัดเจน 
        หน้าที่ 12 ตัดวาระ 4.10 ในบรรทัดที่ 8-14 ออกทั้งหมด 
        หน้าที ่14 บรรทัดที่ 16 ให้เพ่ิมวาระที่ตกหล่นอีก 1 วาระ ดังนี้ 
         5.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 

ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกองทุนวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เนื่องจากมีกรรมการบางท่านขอลาออก
จากการเป็นกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการวิจัยฯ เป็นไปโดยเรียบร้อย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ร่างค าสั่งแต่งตั้งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/rslj4  
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 10 

    มติ เมื่อแก้ไขรายงานการประชุมข้างต้นแล้ว ที่ประชุมจึงมีมตริับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2566 
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566  
 
 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานหน่วยธุรกิจสัตวแพทย์  15 

  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารงานหน่วยธุรกิจสัตวแพทย์ ซ่ึงคณะได้มีบันทึกท่ี อว 660301.1.3/1283 ลงวันที่ 19 
กันยายน พ.ศ. 2566 ถึงผู้อ านวยการกองคลัง เพ่ือให้ก าหนดเป็นวาระในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารการ
คลังและพัสดุมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ ผู้อ านวยการกองคลังได้ส่งเรื่องกลับมาให้คณะทบทวน เนื่องจากเรื่องดังกล่าว
อาจไม่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ  20 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  
 3.2 การโอนงบประมาณเงินสะสมของร้านค้าสวัสดิการ 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องการโอนเงินสะสมของร้านค้าสวัสดิการ 
จ านวน 5,584,296.27 บาท โดยสามารถโอนเข้าบัญชีเงินสะสมของคณะและบัญชีเงินรายได้ของคณะได้ตามรายการ25 

ที่แจ้งไว้ในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมาได้ แต่ยังมีข้อที่จะต้องพิจารณาในส่วนของเงินหมุนเวียน จ านวน 880,000 บาท 
ว่าจะน าไปไว้ในบัญชีใด เพราะต้องเบิกจ่ายมาซื้อสินค้าต่างๆ เป็นระยะ ฝ่ายเลขานุการจึงได้ไปปรึกษากับ
ผู้อ านวยการกองคลัง  โดยผู้อ านวยการกองคลังแนะน าว่าสามารถโอนเงินหมุนเวียนดังกล่าวเข้าบัญชีเงินรายได้ของ
คณะได้เลย โดยอาจจะหมายเหตุไว้ว่างบประมาณท่ีโอนเข้าเงินรายได้นั้น จะน าไปใช้ในกิจกรรมหรืองานใด เพ่ือที่จะ
ได้น ามาใช้ได้อย่างถูกต้อง 30 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 

https://kku.world/rslj4
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3.3 การปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
เนื่องจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการติดราชการ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ประธานจึงให้สืบเนื่องเรื่องนี้

ในคราวประชุมครั้งต่อไป แต่ได้ให้ข้อมูลในเบื้องต้นไว้ว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีการพิจารณา
ปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาชั้นคลินิกด้วยเช่นกัน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 5 

  
 3.4 แนวทางการให้บุคลากรสายสนับสนุนช่วยปฏิบัติงานการบริหารงานหลักสูตร 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องแนวทางการให้บุคลากรสายสนับสนุน
ช่วยปฏิบัติงานการบริหารงานหลักสูตร โดยที่ประชุมได้มีมติให้นายสิทธิพร กาบบัวลอย และนางสาวชนิดา ชาอินทร ์
เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา แต่คาดว่านายสิทธิพร กาบบัวลอย จะไม่มา10 

ปฏิบัติงานที่คณะสัตวแพทยศาสตร์แลว้ ดังนั้น ภาระงานของนายสิทธิพร กาบบัวลอยที่เกี่ยวเนื่องกับการบรหิารหลักสูตร 
หัวหน้างานวิจยัและบรกิารการศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบแทนไปก่อน จนกว่าจะหาบุคลากรใหม่มาทดแทน 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 3.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การก าหนดราคาสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ 15 

  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ สืบเนื่องเรื่องร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง 
การก าหนดราคาสินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ ที่ผ่านมติในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมา แต่เนื่องจากฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารการคลังและพัสดุ ได้ให้ข้อมูลตามรายละเอียดในข้อ 3.1 จึงยังไม่สามารถด าเนินการต่อได้ 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 20 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 การเสนอชือ่ผูส้มควรด ารงต าแหน่งอธกิารบด ีวาระ 2567-2571 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี วาระ 2567-2571 แทนรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ซึ่งจะครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในปี 2567 โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีบันทึกที่ 660301.13.1.3/546 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 25 

ถึงบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเชิญชวนให้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ ดังนี้ 
1. กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ เสนอชื่อ ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจนิดา และรองศาสตราจารย์ชาญชัย 

พานทองวิริยะกุล และ 
2. กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา เสนอชื่อ ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา และรองศาสตราจารย์ชาญชัย 

พานทองวิริยะกุล 30 

3. กองบริหารงานคณะ เสนอชื่อ  รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล และศาสตราจารย์
มนต์ชัย ดวงจินดา 

มติ ที่ประชุมให้เสนอรายชื่อรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล และศาสตราจารย์มนต์ชัย 
ดวงจินดา ไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยให้เรียงตามล าดับตัวอักษร 
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 4.2 ร่างแผนการจดัการความเสีย่งและควบคมุภายในปีงบประมาณ 2567 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนการจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2567 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้ประชุมในวันที่   
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เพ่ือก าหนดร่างแผนการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2567 
ใน 8 ประเด็น ดังนี้ 5 

1.การสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภาในครั้งแรก น้อยกว่าร้อยละ 85 
 มีโอกาสเกิดในระดับ 4 และผลกระทบในระดับ 4  มีความเสี่ยงในระดับ 16 
2.จ านวนนักศึกษารับเข้าต ่ากว่าแผนการรับนักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
 มีโอกาสเกิดในระดับ 3 และผลกระทบในระดับ 4  มีความเสี่ยงในระดับ 12 
3.จ านวนงบประมาณด้านการวิจัย(ล้านบาท) 10 

มีโอกาสเกิดในระดับ 3 และผลกระทบในระดับ 4  มีความเสี่ยงในระดับ 12 
4.ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

มีโอกาสเกิดในระดับ 2 และผลกระทบในระดับ 5  มีความเสี่ยงในระดับ 10 
5.ความไม่ปลอดภัยในโรงเรือนสัตว์ทดลอง 

มีโอกาสเกิดในระดับ 2 และผลกระทบในระดับ 5  มีความเสี่ยงในระดับ 10 15 

6.สัญณาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร  
มีโอกาสเกิดในระดับ 3 และผลกระทบในระดับ 2  มีความเสี่ยงในระดับ 6 

7.อุบัติเหตุภายในและนอกคณะ/มหาวิทยาลัย (มีผลต่อชีวิตหรือสุขภาพ) 
มีโอกาสเกิดในระดับ 1 และผลกระทบในระดับ 5  มีความเสี่ยงในระดับ 5 

8.การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลสู่ภายนอก 20 

มีโอกาสเกิดในระดับ 2 และผลกระทบในระดับ 5  มีความเสี่ยงในระดับ 10 
  ทั้งนี้ ในความเสี่ยงระดับ 10-25 จะต้องมีแผนการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์       
มีจ านวน 6 แผนความเสี่ยง ได้แก่ความเสี่ยงในข้อ 1-5 และ 8 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/8cwjq   
  รองศาสตราจารย์จารุวรรณ ค าพา ได้สอบถามในประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับจ านวนงบประมาณ25 

ด้านการวิจัย ซึ่งเกี่ยวกับการรับ OKRs จากมหาวิทยาลัย  ว่ามีอาจารย์ของคณะที่ได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอก
จ านวนกี่ท่าน ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่า มีอาจารย์ที่ได้รับทุน Fundamental Fund จาก
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธ ศรีงาม รองศาสตราจารย์สาธร            
พรตระกูลพิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข และรองศาสตราจารย์จรีรัตน์ เอ่ียมสะอาด 
  ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์จารุวรรณ ค าพา เสนอให้จัดอบรม ให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการอ านวย30 

ความสะดวก การให้บริการตามขั้นตอนแก่อาจารย์ผู้ท าวิจัย  ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์แจ้งว่าอยู่ใน
แผนการด าเนินการอยู่แล้ว 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

https://kku.world/8cwjq
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 4.3 การเปลีย่นแปลงผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การสตัวแพทย์ 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ หลักสูตร 2560 ที่ได้ขอปิดหลักสูตรโดยมีเงื่อนไข 
จนกว่านักศึกษาที่คงค้างในหลักสูตรจะส าเร็จการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้เป็นตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 และเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วย5 

ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
  เดิม 

1. รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ แสงมณีเดช 
2. รองศาสตราจารย์สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ 10 

เป็น 
1. รองศาสตราจารย์ราณี ซิงห์ 
2. รองศาสตราจารย์สาธร พรพระกูลพิพัฒน์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาณิสรา คุณกิตติ 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 15 

 
 4.4 รายงานความคบืหนา้การศึกษาต่อของอาจารยป์องรัตน ์ใจศลิ 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รายงานความคืบหน้า
การศึกษาต่อของอาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล ที่ได้ขอขยายระยะเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ซึ่งตามมติที่ประชุมที่
ผ่านมา ได้มีมติให้อาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล ขยายระยะเวลาศึกษาต่อ มีก าหนด 1 ปี  ทั้งนี้ อาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล ต้อง20 

เสนอรายงานความคืบหน้าในการศึกษาต่อให้ที่ประชุมทราบทุก 3 เดือน โดยมีรายงานความคืบหน้าตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม https://kku.world/aiyxb , https://kku.world/8k4wx   โดยความคืบหน้าในการศึกษาต่อ  อาจารย์ปองรัตน ์
ใจศิล ได้สอบ pre-liminary เรียบร้อยแล้ว 
   ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์จารุวรรณ ค าพา ได้ขอให้แจ้งอาจารย์ปองรัตน์ ใจศิล เพ่ือขอแผนการศึกษา 
และก าหนดที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในการรายงานครั้งต่อไปด้วย 25 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
 4.5 ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  ประธานให้รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาประเด็นเรื่องการแต่งกาย
ของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดย คณะได้ออกประกาศฉบับที่ 29/2565 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 30 

เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/ap3oc  
  แต่เนื่องจากฝ่ายวิชาการ ได้ร่างประกาศขึ้นมาอีกฉบับหนึ่ง เรื่อง การแต่งกายและทรงผมของ
นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/bovy2  

https://kku.world/aiyxb
https://kku.world/8k4wx
https://dict.longdo.com/search/preliminary
https://kku.world/ap3oc
https://kku.world/bovy2
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ดังนั้น ฝ่ายพัฒนานักศึกษาจะน าประกาศเดิมและประกาศใหม่มาปรับปรุงเข้าด้วยกัน โดยจะให้
สโมสรนักศึกษามีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นด้วย  ซี่งรองศาสตราจารย์จารุวรรณ ค าพา หัวหน้าสาขาวิชาสัตว
แพทยศาสตร์ไม่เห็นด้วยที่จะด าเนินการในรูปแบบดังกล่าว และขออาสาโดยร่วมกับฝ่ายวิชาการในการจัดท าร่างประกาศ 
เรื่อง เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นอัตลักษณ์และการมี
ระเบียบวินัยของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และน าเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป 5 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
 4.6 การเสนอรายช่ือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ตามหนังสือที่ อว 660302.1/ว 4538 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 10 

โดยมีก าหนดส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 3-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
การประชุม https://kku.world/3vzta  
  ในการนี้ ที่ประชุมเห็นควรรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประสานกับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้บัณฑิตศึกษาต่อไป 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 15 

 
 4.7 ขอขยายระยะเวลาติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าอาคารสัตววิทยรักษ์ 
  ประธานให้นายสัตวแพทย์สมพงษ์ หอยสังข์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากรณีการติดตั้งตู้ควบคุม
ไฟฟ้าอาคารสัตววิทยรักษ์ โดยก าหนดการเดิมมีก าหนดติดตั้งแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2566 แต่เนื่องจากกอง
จัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้มาติดตั้งเครื่องมือในการวัดระบบไฟในช่วงเดือนพฤศจิกายน เพ่ือ20 

ประกอบการออกแบบการติดตั้ง เป็นผลให้การด าเนินการติดตั้งต้องล่าช้าไป โดยกองจัดการสาธารณูปโภคฯ จะเข้า
มาเก็บข้อมูลอีกครั้งในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566  โดยคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จในช่วงเดือนมกราคม 2567  
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
 4.8 ขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนสัตววิทยารักษ์เพื่อปรับปรุงอาคารสัตว์ใหญ่ 25 

   ประธานให้นายสัตวแพทย์สมพงษ์ หอยสังข์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติงบประมาณจาก
กองทุนสัตววิทยรักษ์ เพ่ือปรับปรุงอาคารสัตว์ใหญ่ เนื่องจากมีน ้าฝนรั่วซึมบริเวณหลังคาลงมาบนฝ้า เกรงว่าหากไม่
ด าเนินการปรับปรุง ความเสียหายจะมากข้ึน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัยและ
ชันสูตรโรคสัตว์ (กองทุนสัตววิทยรักษ์)  ซึ่งคณะได้เสนอให้เพิ่มเติมในส่วนของการซ่อมแซมครุภัณฑ์ การปรับปรุง
อาคาร รวมถึงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของอาคารโรงพยาบาลสัตว์  ซึ่งคณะกรรมการ30 

บริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว 
   มติ ที่ประชุมให้คณะกรรมการกองทุนโรงพยาบาลสัตว์ฯ พิจารณาก่อน แล้วจึงน าเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอีกครั้ง 
  

https://kku.world/3vzta
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 4.9 การขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุม 
  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณจัดซื้อชุด
ไมโครโฟนห้องประชุม ในงบประมาณ 100,000 บาท เนื่องจากเครื่องเสียงห้องประชุมพยัคฆาช ารุด  และเครื่องเสียง
ที่ใช้ประชุมในห้องพยัคฆาเดิม จะน าไปซ่อมแซมและน าไปใช้ที่ห้องประชุมอาชาไนย  โดยย้ายชุดไมโครโฟนห้อง
อาชาไนยที่เพ่ิงจัดซื้อมาในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 มาใช้ที่ห้องประชุมคชสาร เนื่องจากห้องประชุมอาชาไนย5 

ต้องการใช้ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก เหมาะกับพ้ืนที่ที่สามารถปรับรูปแบบของห้องได้ 
   มติ ที่ประชุมเห็นว่าแบบเสนอราคายังไม่เรียบร้อย จึงให้ปรับปรุงและเสนอเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 5.1 ร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งร้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ 10 

  ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
เรื่อง จัดตั้งร้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยสืบเนื่องมาจากมติที่ประชุมในคราว
ประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ประชุมได้เห็นชอบให้คณะเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการหน่วยธุรกิจสัตวแพทย์ ต่อคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ 
ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือพิจารณา แต่เนื่องจากผู้อ านวยการกองคลัง ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ15 

ดังกล่าว ได้ท้วงติงว่า การออกประกาศดังกล่าวไม่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบริหารการคลังฯ และไม่ได้มีประกาศ
การจัดตั้งร้านเวชภัณฑ์ฯ มาก่อน  จึงให้ประสานกับกองกฎหมาย ว่ากองบริหารงานคณะสามารถด าเนินธุรกิจ
ดังกล่าวได้หรือไม่ 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ จึงได้ไปหารือกับนิติกรของกองกฎหมาย ได้รับข้อมูลว่าหากเป็น
ยุทธศาสตร์ของคณะที่ก าหนดไว้ก็สามารถด าเนินการได้ ดังนั้น จึงได้ร่างประกาศจัดตั้งร้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์20 

ส าหรับสัตว์ โดยได้ผ่านคณะอนุกรรมการร้านค้าสวัสดิการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2566 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม  https://kku.world/jobnk  
  รองศาสตราจารย์จารุวรรณ ค าพา เสนอให้เพ่ิมเติมคุณสมบัติของอาจารย์ สัตวแพทย์และผู้จัดการ
ร้านค้า ต้องมีใบอนุญาตผู้ประกอบการบ าบัดโรคชั้น 1 และยังไม่หมดอายุ และให้ผู้จัดการร้านค้ามีหน้าที่รายงานผล
การด าเนินงานต่อคณะกรรมการร้านเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ทุกเดือน 25 

  มติ ทีป่ระชุมเห็นชอบ 

  

 5.2 สรุปค าของบประมาณงบลงทุน ปีงบประมาณ 2568 

  เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการประสานงาน จึงมีอาจารย์ บุคลากร ที่ได้เสนองบประมาณ 
เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ รอเข้าชี้แจงความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ประธานจึงได้ท าความเข้าใจและชี้แจงว่า30 

ยังไม่ได้มีการพิจารณาถึงเหตุผลความจ าเป็น เพียงแต่แจ้งที่ประชุมได้รับทราบถึงรายการครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ฝ่ายแผน
ได้รวบรวมจากหน่วยงานย่อยภายในคณะแจ้งแกม่หาวิทยาลัย เพ่ือที่มหาวิทยาลัยจะได้ทราบกรอบวงเงินที่จะเสนอ
ไปยังส านักงบประมาณเท่านั้น 

https://kku.world/jobnk
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  เมื่อประธานได้ชี้แจงข้อมูลดังกล่าวแลว้ จงึให้นางอรัญญา ศิริไกรวรรณ หวัหน้างานแผนและงบประมาณ
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าในปีงบประมาณ 2568 คณะมีกรอบวงเงินในการขอครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ได้จัดเรียงล าดับความ
จ าเป็น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/o1kkp ดังนี้  

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ จ านวน 12,250,000 บาท 

2. โรงพยาบาลสัตว์ จ านวน 85,847,000 บาท 5 

ที่ประชุมได้อภิปรายถึงประเด็นปัญหา เหตุผลความจ าเป็นในการขอก าหนดรายการครุภัณฑ์ และ
ประเด็นในการสื่อสารไปยังบุคลากรส่วนต่างๆ ในการเสนอขอครุภัณฑ์ ประธานจึงมอบให้รองคณบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนานักศึกษา น าข้อมูลดังกล่าวไปประชุมและจัดเรียงล าดับตามความจ าเป็นอีกครั้งหนึ่ง 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 10 

 5.3 การน าภาพของคณะไปลงในสื่อสังคมออนไลน์ 
  ประธานให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์กลุ่มผู้สอน
รายวิชาคลินิก หารือในที่ประชุม กรณีทราบว่ามีผู้ประกอบการรายหนึ่ง น าภาพของคณะไปลงในสื่อสังคมออนไลน์ 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ได้ชี้แจงว่า ผู้ประกอบการรายนี้ ได้มาติดตั้งแอร์ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จริง แต่ขอ
ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ก่อน ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอว่าหากข้อมูลไม่เป็นจริงก็15 

ต้องท าหนังสือไปถึงผู้ประกอบการให้น าข้อมูลออกจากระบบ 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา 12.05 น. 20 

 
(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ) 
    กรรมการและเลขานุการ 
 

https://kku.world/o1kkp
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